



ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ งานกาชาดจังหวัดธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. รายงานตัวและเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ให้แต่งเครื่องแบบสีจาง คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๓. หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสรชัย ช.น.ตื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ฯ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายอาคม วงษ์ปัญญา	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
 แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ที่	ตำแหน่ง	เวลารายงานตัว/สอบ		วันและสถานที่สอบ
		รายงานตัว	เวลาสอบ	
นักพัฒนาชุมชน				
๑	ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. และทดสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง ภาค ข.	๐๘.๓๐ น.	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล ธาตุพนม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาล ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒	ทดสอบภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.	๑๓.๐๐ น.	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	

***หมายเหตุ** ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ